



ชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง: [Alexis Mercedes Rinck](#)

ชื่อการรณรงค์หาเสียง: [Alexis สำหรับ Seattle](#)

เว็บไซต์การรณรงค์หาเสียง: alexisforseattle.com

หมายเลขประจำเมือง: 8

หมายเลขโทรศัพท์การรณรงค์หาเสียง: [206-705-9305](tel:206-705-9305)

ฉันจะนำความเชี่ยวชาญที่จำเป็นมาใช้ในสภาเทศบาลเมืองเพื่อขยายที่อยู่อาศัยในราคาจับต้องได้ที่เราจำเป็นต้องมีชุมชนที่มีความปลอดภัยที่เราทุกคนสมควรได้รับ การดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้คนในภาวะวิกฤติ และการลงทุนในชุมชนที่ช่วยส่งเสริมความเท่าเทียมและโอกาส ด้วยประสบการณ์ด้านการสนับสนุนงานบริการประชาชนและนโยบายด้านสาธารณสุข การกำหนดแผนบรรเทาปัญหาการไร้ที่อยู่เป็นกรณีฉุกเฉิน รวมถึงการกำหนดนโยบายการคลังและงบประมาณที่มหาวิทยาลัยแห่งวอชิงตัน

ความมุ่งมั่นในการให้บริการของฉันมาจากประสบการณ์ส่วนตัวที่ผู้คนมากมายในเมืองซีแอตเทิลในปัจจุบันได้เคยสัมผัส ฉันเป็นลูกสาวของพ่อแม่วัยเยาว์ที่ต้องดิ้นรนเพื่อปากท้อง โดยมีปัญหาตายายคอยเลี้ยงดู ครอบครัวของฉันต้องเผชิญกับวงจรของการถูกจองจำกักขัง การใช้สารเสพติด และการไร้ที่อยู่ที่แสนเจ็บปวด ฉันรู้สึกขอบคุณที่ชุมชนของฉันให้การสนับสนุนฉัน ซึ่งทำให้ฉันมีเส้นทางสู่ความสำเร็จ และฉันต้องการความมั่นใจว่าคนหนุ่มสาวทุกคนในซีแอตเทิลมีโอกาสที่เท่าเทียมกัน

ฉันพร้อมที่จะนำมุมมองที่มาจากข้อมูลและความมุ่งมั่นให้เกิดผลลัพธ์มาสู่สภาเทศบาลเมือง และเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้คนในซีแอตเทิลทุกคน เราเผชิญกับความท้าทายเร่งด่วนที่ต้องการแนวคิด พลังงาน และความเป็นผู้นำใหม่ ๆ ด้วยเอกสารรับรองที่มีมูลค่าและการลงคะแนนเสียงของคุณ ฉันจะสานต่อสิ่งที่เคยได้รับการสนับสนุน และดำเนินการเพื่อการใช้ชีวิตในเมืองซีแอตเทิลในราคาจับต้องได้ อบอุ่น และนำไปสู่นาคตที่ดีกว่า

ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งท่านนี้ได้เข้าร่วมในโครงการเอกสารรับรองที่มีมูลค่าเพื่อสนับสนุนประชาธิปไตย (Democracy Voucher Program)



ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง: **ทาริก ชูชุก**

ชื่อแคมเปญ: **ทาริกเพื่อสภา**

เว็บไซต์แคมเปญ: tariqforcouncil.org

ตำแหน่งในสภาเทศบาลเมือง: **8**

หมายเลขโทรศัพท์แคมเปญ: **206-395-9356**

เรื่องราวของผมคือเรื่องราวของเมืองซีแอตเทิล บิดาของผมเป็นชาวอินโดนีเซีย และมารดาเป็นชาวอเมริกัน ผมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของภูมิภาคนี้ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา บิดาและมารดาของผมพึ่งพาโปรแกรมให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์ที่สำคัญของรัฐและของเมืองเป็นอย่างมาก เช่น โปรแกรมของการเคหะเมืองซีแอตเทิล (Seattle Housing Authority) โปรแกรมเหล่านี้ช่วยเราพ้นจากการเป็นคนไร้บ้าน และช่วยสร้างชีวิตให้ประสบความสำเร็จ ผมสามารถเรียนจนสำเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี และเริ่มต้นสร้างครอบครัวของคนได้ด้วยตัวเอง แม้ว่าบิดาและมารดาของผมจำเป็นต้องต่อสู้ดิ้นรน แต่พวกเขาที่เลี้ยงดูผมจนเติบโตด้วยค่านิยมด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ความเห็นอกเห็นใจ และความยุติธรรม ซึ่งเป็นค่านิยมที่ผมหวังว่าจะนำมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในสภาเทศบาลเมือง

อเมริกันดรีมของผมนั้นเป็นจริงได้ แต่การเดินทางนั้นเริ่มยากขึ้นสำหรับบรรดาครอบครัวต่าง ๆ ในทุกวันนี้ บริการสังคมสงเคราะห์ที่ทำให้เรื่องราวของผมเป็นจริงได้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถเข้าถึงได้อีกต่อไป ผมต้องการเปลี่ยนสิ่งนั้น

รัฐบาลที่ปกครองเมืองมีบทบาทสำคัญในชีวิตของเรา ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลเมือง

ข้าพเจ้าวางแผนที่จะสนับสนุนประชาชนเช่นบิดาและมารดาของผมที่มีประสบการณ์ที่หากได้รายได้เล็กน้อยกว่านี้เทคนิคเดียวจะกลายเป็นคนไร้บ้าน ผมวางแผนที่จะตอบแทนเมืองนี้ด้วยการสนับสนุนความเท่าเทียม ความยุติธรรม และความเห็นอกเห็นใจอย่างไม่ย่อห่อน ซึ่งจะช่วยเหลือผู้ที่เปราะบางที่สุดในสังคม และมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือทุกคนเพื่อให้เราสามารถสร้างชุมชนที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้

ผู้สมัครรายนี้กำลังเข้าร่วมในโครงการบัตรกำนัลสนับสนุนประชาธิปไตย